



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
16 พฤศจิกายน 2565



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
-------------	----------



กัญชา

ประกาศ สร. คุมเข้มขายช่อดอกกัญชา

สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, ผู้จัดการ, มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด, ผู้จัดการ)

-นายวิชณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เชิญ นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ มาชี้แจงรายละเอียดในประกาศ สร. เรื่องสมุนไพรรักษา (กัญชา) พ.ศ.2565 ที่นายอนุทินลงนามประกาศเมื่อ 11 พ.ย.ที่ผ่านมา รัฐมนตรีหลายคนสอบถามถึงข้อสงสัยในประกาศจำนวนมาก อาทิ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศธ. ขอความชัดเจนรายละเอียดเรื่องการควบคุมและการปฏิบัติ โดยเฉพาะการใช้ใบ ใช้ดอก นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เห็นด้วยที่ต้องอธิบายให้สังคมเข้าใจชัดเจน เหตุผลที่ประกาศระบุไปที่การใช้ช่อดอก โดยเฉพาะการระบุสถานที่ห้ามจำหน่ายที่จำกัด เช่น ในวัด ในโรงเรียน เพราะวัดบางแห่งมีโรงสมุนไพรรักษาที่ใช้กัญชาทางการแพทย์ ทั้งนี้ มีหลายคำถามที่อธิบดีไม่สามารถให้คำตอบได้อย่างชัดเจน อีกทั้งชี้แจงได้เฉพาะกฎหมายของตัวเอง ไม่สามารถตอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่นได้ หลายคำถามที่อธิบดีไม่สามารถตอบได้ เช่น การดำเนินการหากมีคนนำมาทั้งต้น โดยรัฐมนตรีรายหนึ่งเสนอว่า ให้ไปพิจารณาแก้กฎหมายหรือเขียนประกาศที่สามารถนำมาใช้อย่างเร่งด่วนได้ แม้สธ.จะมีประกาศเรื่องช่อดอกออกมาแต่ยังไม่แก้ปัญหากรณีมีการอ้างว่าเสพกัญชาได้เพื่อสันทนการ จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปหาวิธีไม่ให้เสพได้อย่างเสรี ขณะที่ พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า เรื่องนี้สัปดาห์หน้าให้นายอนุทินมาชี้แจงใน ครม. ทั้งนี้ วันที่ 22 พ.ย. มีการประชุม ป.ป.ส. จะนำเรื่องนี้เข้าประชุมหารือในรายละเอียด และปรับแก้ตามข้อเสนอแนะกันในที่ประชุมแล้วค่อยนำกลับเข้า ครม.อีกครั้ง

สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ข่าวสด,สยามรัฐ, ไทยโพสต์, newtv.)

- ในการประชุมวุฒิสภา เปิดให้สมาชิกหารือ นายสมชาย แสวงการ ส.ว.หารือถึงการแก้ไขปัญหาคัญชาว่า ประกาศฉบับใหม่ก็ดีขึ้นเล็กน้อย แต่ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาคัญชาได้หมด เพราะกฎหมายที่ต้องใช้จริงๆคือ ร่างพ.ร.บ.กัญชากัญชงที่ยังค้างอยู่ในสภา พร้อมนำภาพสถานที่ประกอบการหลายแห่งมีการโฆษณาขายกัญชา โดยไม่ได้สนใจข้อห้ามจากกระทรวงสาธารณสุข และได้ลงพื้นที่ย่านถนนข้าวสารและย่านสุขุมวิทพบมีการขายจำนวนมาก บางร้านมีรายได้วันละนับล้านบาท ยืนยันร้านค้าที่ขายกัญชาไม่ใช่เพื่อทางการแพทย์ แต่เพื่อสันทนการ

สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ ch7

- ผอ.เขตพระนคร จะลงพื้นที่ไปตรวจสอบการขายช่อดอกกัญชา บนถนนข้าวสาร หลังมีข้อร้องเรียนอีกครั้งว่า พบการขายกัญชามวนให้นักท่องเที่ยว ซึ่งจะต้องมีการทำความเข้าใจประกาศ สร. ฉบับใหม่ล่าสุด ที่ให้ช่อดอกกัญชาเป็นสมุนไพรรักษา ต้องตักเตือนและห้ามขายกัญชาเพื่อสูบ ถ้าฝ่าฝืนจะบังคับใช้กฎหมายทันที

สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. (มติชน, ผู้จัดการ) เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, news1live)


-นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สร. ให้สัมภาษณ์ถึงการออกประกาศ สร. เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ.2565 ฉบับปรับปรุง ที่ควบคุมเฉพาะช่อดอกที่บางฝ่ายมองว่าจะเกิดช่องว่างมากขึ้น ว่า ยืนยันว่าการปลดล็อกกัญชาทางการแพทย์ กัญชงเพื่อเศรษฐกิจของไทย ดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอน ต่อเนื่อง ประกาศนี้ก็ได้ส่งผลกระทบต่อผู้ที่มีการใช้กัญชา กัญชงในทางที่ถูกต้อง เพียงมาขออนุญาตให้มีสถานที่จำหน่ายชัดเจน ตรวจสอบได้ คนทั่วโลกเรียนรู้ที่จะใช้ประโยชน์จากกัญชา กัญชง อย่างประเทศญี่ปุ่น ได้เห็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสารสกัดกัญชาในส่วนที่เป็นซีบีดี (CBD) วางขายอย่างแพร่หลายเป็นปกติในประเทศญี่ปุ่น ไม่เห็นมีใครตื่นเต้น หรือสูบกัญชากันเกลื่อน ไม่เห็นมีผลต่อจิตประสาท



-นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สร. โพสต์ภาพขณะเดินชมร้านขายผลิตภัณฑ์จากกัญชา หลังเสร็จสิ้นภารกิจการหารือเรื่องความร่วมมือในการพัฒนาระบบให้บริการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ากับทางญี่ปุ่น

ผลิตภัณฑ์จากกัญชา

สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์มติชน

- ทีมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จ.เชียงราย รศ.วันดี รังสิวิจิตรประภา คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มฟล. ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับภาคเอกชน โดยมีนายกันตพัฒน์ เหลืองเจริญวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินโนลิฟ พลัส จำกัด เป็นผู้แทนร่วมลงนามเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางผสมน้ำมันจากเมล็ดและสารสกัดจากกัญชง เป็นจุดเริ่มต้นการร่วมวิจัยและพัฒนาในการเพิ่มมูลค่าและสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจ นำไปสู่การต่อยอดการลงทุนวิจัยพัฒนาในภาคเอกชน โดยมฟล.ประสบความสำเร็จในการวิจัยและพัฒนาต่อยอดไปสู่การผลิตจริงมากกว่า 80 รายการ

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง</p> <p>สื่อนำเสนอ : นสพ. ไทยโพสต์</p> <p>- เครือข่ายภาคประชาชนจะยื่นหนังสือต่อพรรคการเมืองต่าง ๆ 15 พ.ย. นี้เป็นต้นไป โดยนายประสิทธิ์ชัย หนูนวล กมธ. พิจารณาร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ.... กล่าวว่า ประชาชนที่มาร่วมเวทีจำนวนมากมีความเห็นสอดคล้องกันว่าต้องการให้ ส.ส. ทำหน้าที่ในการพิจารณาร่างกฎหมาย พ.ร.บ.กัญชา กัญชงฯ ข้อที่เห็นว่ายังไม่รอบคอบ มีข้อกังวลสามารถตัดออกหรือ แปรญัตติได้ตามอำนาจที่สภามีอำนาจ ซึ่งจะเป็นแนวทางที่เกิดประโยชน์สูงสุด</p> <p>- นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ โฆษกกรรมการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชงฯ กล่าวว่า กรรมการมีความตั้งใจใช้กฎหมายกัญชาเพื่อมาควบคุมการคว่ำกฎหมายไม่เกิดประโยชน์อันใดต่อประชาชน เพราะหากต้องการควบคุมการใช้จริง ก็ต้องผ่านกฎหมายกัญชาเท่านั้น</p> <p>- น.ส.ตรีชฎา ศรีธาดา รองโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ขณะนี้พรรคภูมิใจไทย โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล อยู่ในสภาพที่ขาดซึ่งภาวะผู้นำอย่างรุนแรง หลังจากที่ร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชงฯ ถูกคว่ำในสภา พยายามที่จะนำร่าง พ.ร.บ.กัญชาฯ เข้าสภาอีกรอบ นายอนุทินและ พล.อ.ประยุทธ์สามารถรับผิดชอบได้หรือไม่ กับเหตุพ้อฆ่าลูก ลูกฆ่าพ่อแม่ เด็ก เยาวชน เสพกัญชาในโรงเรียนจนเกิดอาการหลอนทำร้ายเพื่อนและครูในโรงเรียน</p>	
<p> โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</p>	
<p>ประเด็นสำคัญ</p> <p>1. นายกฤษฎา สุนเซนติดโควิด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด,มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, แนวหน้า, สยามรัฐ) เว็บไซต์แนวหน้า</p> <p>- นายกฤษฎา สุนเซนแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ตรวจพบติดเชื้อโควิด 19 ระหว่างไปร่วมประชุมจี 20 ที่อินโดนีเซีย ยกเลิกมาร่วมประชุมที่กรุงเทพฯ แล้ว ล่าสุดมีรายงานว่าทางการกัมพูชาจะไม่ส่งผู้แทนมาเข้าร่วมประชุมเอเปค เนื่องจากคณะส่วนใหญ่ที่เดินทางร่วมไปจี 20 กับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าภูมิพลอดุลยเดช เป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัวทั้งหมด</p> <p>ด้านพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม เข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนที่กัมพูชา ระหว่างวันที่ 10-13 พ.ย. ได้พบและเข้าร่วมประชุมร่วมกับนายกฤษฎา สุนเซน เกือบตลอดเวลา และบางช่วงกอดกันอย่างแนบแน่น</p> <p>2. คมเข้มการประชุมเอเปค</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน เว็บไซต์ (ข่าวสด, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, มติชน, hfocus, sonthitalk, news1live)</p> <p>- นายธานี แสงรัตน์ โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึง มาตรการดูแลและป้องกันโควิด 19 ภายในศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ว่า ไทยในฐานะเจ้าภาพจัดประชุมเอเปค ได้ดำเนินการตามมาตรการของไทยที่มีอยู่แล้ว เจ้าหน้าที่ไทยทุกคนปฏิบัติตามมาตรการอย่างเข้มงวด ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา บางเขตเศรษฐกิจมีความกังวลมาก จึงปรับเพิ่มเติมในบางส่วน เช่นในส่วนผู้นำและเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วม ขอให้ตรวจเอทีเคตามความสมัครใจ ถ้าติดโควิดให้แจ้งโดยสมัครใจและกักตัวไทยแจกหน้ากากอนามัย ชุดตรวจเอทีเค และสเปรย์แอลกอฮอล์ให้กับทุกเขตเศรษฐกิจ ส่วนสื่อมวลชน ให้ตรวจเอทีเคและแสดงผลก่อนเข้าศูนย์สื่อ ทั้งนี้ ไทยได้ดำเนินการด้านสาธารณสุขที่มีมาตรฐานสูง เพื่อดูแลผู้ร่วมประชุมจากเขตเศรษฐกิจ และสื่อมวลชนอีกกว่า 2,200 คน ขอให้ประชาชนมั่นใจในการทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพเอเปคครั้งนี้</p> <p>3. สถานการณ์ขยะติดเชื้อในไทย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ch7</p> <p>- กรีนรีพอร์ต ติดตามสถานการณ์ขยะติดเชื้อในไทย จากข้อมูลรอบปี 2564 - กันยายน 2565 มีปริมาณขยะติดเชื้อเกิดขึ้น 110,427.65 ตัน หรือประมาณ 300 ตันต่อวัน เพิ่มขึ้นจากปี 2564 22.68% หรือ 90,009.23 ตัน แต่หลังจากปรับโรคโควิด 19 จากโรคติดต่ออันตรายเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา พบว่าแนวโน้มขยะติดเชื้อลดลงเรื่อย ๆ โดยตั้งแต่เดือนก.ย. ลดลงอยู่ที่ 211.30 ตันต่อวัน หรือเฉลี่ย 100 ตัน ส่วนที่ยังต้องเฝ้าระวังให้อยู่ในระบบการจัดเก็บและกำจัด คือ ATK และหน้ากากอนามัยที่ยังคงความจำเป็นในการควบคุมโรค</p> <p>4. สถานการณ์ต่างประเทศ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ข่าวหุ้น ch3</p> <p>- ออสเตรเลีย ไม่แนะนำให้ฉีดวัคซีนเข็มที่ 5 หรือรับเข็มกระตุ้นที่ 3 เนื่องจากการศึกษาล่าสุดของสิงคโปร์พบว่ามีโอกาสน้อยที่ผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้ว หากติดเชื้อโควิดจะมีการเจ็บป่วยรุนแรงหรือเสียชีวิต ทั้งยังพบอีกว่าการฉีดเข็มที่ 5 ไม่ได้ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันอย่างมีนัยสำคัญ และส่งผลเล็กน้อยต่อการต่อต้านเชื้อไวรัส อย่างไรก็ดี ยังคงแนะนำให้ผู้ที่ยังไม่ได้รับเข็มกระตุ้นควรเข้ารับวัคซีนให้ครบตามโดสที่กำหนด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ มติชน</p> <p>- ชาวจีนในเมืองกว่างโจว เมืองเอกของมณฑลกว่างตุง พังรั้วกันที่ป้องกันประชาชนออกจากบ้านเรือนในระหว่างล็อกดาวน์ และเดินขบวนประท้วงไปตามถนน เมื่อคืนวันที่ 14 พ.ย. เพื่อแสดงความไม่พอใจกับการล็อกดาวน์ และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 ของรัฐบาลจีน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> ถ่ายโอน สอน./ รพ.สต.</p> <p>พยาบาลขอโอนย้ายไปสังกัด อบจ.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ผู้จัดการ</p> <p>-จากกรณีที่มีพยาบาลจำนวน 198 คน จากโรงพยาบาลหลายแห่งใน เขตพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ ออกมาเรียกร้องว่าพยาบาลวิชาชีพจาก รพช. รพท. รพพ. มีความประสงค์ต้องการโอนย้ายไป รพ.สต. สังกัด อบจ. ซึ่งถ่ายโอนไปก่อนหน้านี้แล้วจำนวน 117 แห่ง</p> <p>ล่าสุด นพ.ทง วีระแสงพงษ์ นพ.สสจ.ศรีสะเกษ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 2 ต.ค. 2565 รพ.สต.พร้อมบุคลากร 117 แห่งได้ถ่ายโอนไปสังกัด อบจ.ศรีสะเกษแล้ว มีบุคลากรที่ถ่ายโอนไปทั้งสิ้น 789 คน เป็นข้าราชการ 411 คน หากจะมีการถ่ายโอนไปเพิ่มเติมจะต้องเป็นบุคลากรที่ทำงานปฎิบัติงานที่นั่น ไม่รวมทุติยภูมิและตติยภูมิ หากบุคลากรถ่ายโอนผิดหลักการจะส่งผลให้เกิดความขาดแคลนบุคลากรอย่างมาก จนอาจถึงขั้นปิดแผนก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประชาชนทั้ง จ.ศรีสะเกษ ที่จะต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลในยามเจ็บป่วยได้ ซึ่งจ.ศรีสะเกษยังมีอัตรากำลังพยาบาลไม่เพียงพอต่อการให้บริการประชาชน</p> <p>โอนย้ายบริการสุขภาพช่องปาก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด) เว็บไซต์ (ข่าวสด, ผู้จัดการ, hfocus,)</p> <p>-นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รก.รองปลัด สธ. ปฏิบัติราชการแทนปลัด สธ. ลงนามในหนังสือเรื่อง การให้บริการสุขภาพช่องปากสำหรับหน่วยบริการสาธารณสุขที่ถ่ายโอนไป อบจ. ถึงนพ.สสจ.ทุกจังหวัด โดยระบุว่า ให้รพ.ทุกแห่งในจังหวัดให้การสนับสนุนทันตแพทย์ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งวัสดุ และเครื่องมือ เพื่อจัดบริการส่งเสริม ป้องกันทางสุขภาพช่องปาก และรักษาทางทันตกรรม ใน สอน. และ รพ.สต.ที่สังกัด อบจ. ตามที่ อบจ.ขอความอนุเคราะห์ในระยะเปลี่ยนผ่าน ส่วนจังหวัดที่ไม่มียุทธศาสตร์ปฏิบัติงานในสังกัด อบจ. ให้แจ้ง อบจ. หรือคณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ เร่งดำเนินการจัดจ้างหรือจัดหาผู้ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม เพื่อทำหน้าที่ควบคุมการประกอบวิชาชีพทันตกรรมของทันตภิบาลต่อไป</p>	-
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	-
<p>ความปลอดภัยของอาหารในการประชุม เอเปค</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน, เว็บไซต์ (มติชน ,tnnthailand)</p> <p>- นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า เรื่องความปลอดภัยของอาหารในการประชุม เอเปค จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ กรมอนามัยให้คำแนะนำในการปรุงอาหารให้สุก สะอาด ปลอดภัยตามหลักสุขาภิบาลอาหาร และกรมวิทย์ฯ ตรวจสอบสารพิษที่จะปนมาในอาหาร เช่น สารโลหะหนัก สารหนู แต่ไม่ได้ตรวจหาเชื้อโรคเนื่องจากต้องใช้เวลา โดยตรวจเฉพาะมือสำคัญที่ถูกกำหนดไว้แล้ว เช่น รัฐบาลหรือนายกรัฐมนตรีเป็นเจ้าภาพ ผู้ร่วมรับประทานอาหารเป็นแขกที่สำคัญ ในการตรวจจะมีทั้งการตรวจวัตถุดิบที่ใช้ปรุงอาหาร และการสุ่มตรวจตัวอย่างอาหารที่ปรุงเสร็จแล้วด้วย</p> <p>นางเลขา ปราสาททอง ผอ.สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทย์ฯ กล่าวว่า จะตรวจในส่วนของอาหารผู้นำและภริยาผู้นำ ไม่ใช่การเลือกปฏิบัติ เนื่องจากผู้ติดตามจะใช้อาหารจากโรงแรมต่างๆ ที่มีการควบคุมดูแลมาตรฐานผู้ประกอบการ แต่อาหารผู้นำจะมีเมนูที่นอกเหนือจากโรงแรมด้วย โดยขั้นตอนการตรวจ ทางผู้ประกอบการอาหารจะส่งเมนูให้ก่อนเพื่อพิจารณาวัตถุดิบที่เสี่ยงต่อสารพิษ และจะส่งไปให้กรมวิทย์ฯ ตรวจสอบที่จะส่งวัตถุดิบล็อตใหญ่มาปรุงเสร็จวันนั้น และยังมีมาตรการจัดทีมลงไปสุ่มตรวจก่อนเสิร์ฟด้วย</p>	-
<p>ซูเปอร์โพลล์ สสำรวจความประทับใจนักการเมือง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. แนวหน้า คอลัมน์บุคคลแนวหน้า</p> <p>- สำนักวิจัยซูเปอร์โพลล์ สสำรวจความประทับใจที่มีต่อรัฐบาล โดยนาย อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯและ รมว.สธ. มีภาพจำที่ประชาชนประทับใจอันดับแรก คือ มีผลงานแก้วิกฤตโควิด นานาประเทศยอมรับ ยกย่องประเทศไทย (44.8%) อันดับที่ 2 คือ จิตใจดี มีน้ำใจช่วยเหลือชีวิตประชาชน กับภารกิจสั่งหัวใจ อวัยวะผู้ป่วย (38.5%) อันดับที่ 3 คือ มีความรู้ความสามารถ การศึกษาดี (31.4%) อันดับที่ 4 คือ กล้าคิด กล้าทำ กล้าเปลี่ยนแปลง (30.5%) และอันดับที่ 5 คือ เป็นคนทำงานจริง (30.2%)</p>	-
<p>ปัญหา "ฝุ่นข้ามชาติ"</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ มติชน</p> <p>-นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ได้โพสต์เฟซบุ๊ก จาก ASEAN ถึง APEC ถึง BCG Economy โอกาสที่สูญเสียไปในการแก้ปัญหา "ฝุ่นข้ามชาติ" ให้กับคนไทย ว่า ปัญหามลพิษ PM2.5 เป็นปัญหาฝุ่นข้ามชาติที่ไทยไม่สามารถแก้ปัญหาประเทศเดียวได้ ตัวอย่างความสำเร็จที่เกิดขึ้นในต่างประเทศล้วนมาจากความร่วมมือ ถึงแม้ว่าอาเซียนจะมีข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษและหมอกควันข้ามแดน ปี 2002 มีแผนปฏิบัติการเชิงราย ปี 2017 ในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์อาเซียนปลอดหมอกควันในปี 2020 แต่ปัญหาก็กลับเลวร้ายมากขึ้นเรื่อยๆ โดยมีจุดความร้อนในอนุภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขงเพิ่มขึ้นจาก 79,000 จุดในปี 2017 เป็น 130,000 จุดในปี 2020 นอกจากนี้ ความร่วมมือนี้ส่วนใหญ่ยังเน้นการแก้ปัญหาระหว่าง</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>อินโดนีเซีย สิงคโปร์ มาเลเซีย และภาคใต้ของประเทศไทย มากกว่าการแก้บนภาคพื้นทวีป อนุภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้คนภาคเหนือ ภาคตะวันตก และภาคกลางตอนบนต้องทนกับปัญหาหมอกควัน และโรคมะเร็งปอด</p> <p>ถ้าประเทศไทยยังต้องการแสดงภาวะผู้นำในภูมิภาคอาเซียน จะต้องมีความกระตือรือร้นมากกว่านี้ในการแก้ปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดน เพื่อให้คนไทยและอาเซียนสามารถเข้าถึงอากาศสะอาด ซึ่งเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานให้ได้ และลดอัตราการตายจากมลพิษลง โดยในโอกาสการเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้นำเอเปค ไทยจะเสนอร่างเป้าหมายกรุงเทพฯ ว่าด้วย เศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (BCG Economy) ซึ่งเป็นนโยบายให้ผู้นำเอเปคลงนาม หากรัฐบาลไม่สามารถผลักดันการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมให้เป็นรูปธรรมได้ ร่างเป้าหมายกรุงเทพฯ จะเป็นเพียงคำโฆษณาชวนเชื่อ ไม่มีผลกับชีวิตประชาชน</p>	
<p>มลพิษทางอากาศในอาคารสูง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, มติชน thereporter workpointtoday)</p> <p>- นพ. อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวในงานเสวนา เรื่อง “คุณภาพอากาศในอาคาร เรื่องที่ที่คนไทยต้องรู้ และทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพอากาศในอาคารของประเทศไทย” ว่า ผลการสำรวจของกรมอนามัย ปี 2563 พบว่า ผู้ที่อยู่ในครัวเรือนมีอาการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศในครัวเรือน ได้แก่ อาการปวดหัว ไมเกรน ร้อยละ 20.5 ระบายเคืองตา ร้อยละ 19.7 และผื่นคันตามผิวหนัง ร้อยละ 18.8 กรมอนามัย จึงได้ส่งเสริมให้เกิดการจัดการจัดการคุณภาพอากาศในอาคารที่ดี 2 มาตรการ คือ 1) ด้านนโยบายและมาตรฐาน โดยพัฒนาค่าเฝ้าระวังคุณภาพอากาศเป็นแนวทางให้เจ้าของอาคารใช้ประเมินเพื่อปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารที่เหมาะสม และ 2) ผลักดันมาตรการในการจัดการคุณภาพอากาศในอาคาร เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น การจัดทำ “ห้องปลอดฝุ่น” ซึ่งปัจจุบันได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนให้เกิดห้องปลอดฝุ่นในสถานบริการสาธารณสุขและศูนย์เด็กเล็กในพื้นที่ที่มีฝุ่นสูง</p>	
<p>กรมอนามัยแนะนำเทคนิคทองเที่ยวช่วงไฮซีซั่น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, บ้านเมือง, ฐานเศรษฐกิจ)</p> <p>-กรมอนามัย แนะนำเทคนิค 5 x 5 ในการท่องเที่ยวเทศกาลช่วงไฮซีซั่นแบบปลอดภัย ปลอดภัย สุขภาพอนามัย รับผิดชอบต่อสังคม ลดความเสี่ยงในบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์ไม่คาดฝัน</p>	
<p>อย.เตือนภัย "ยาชุด" ลอบใส่สเต็มยารอยด์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, คมชัดลึก, มติชน, ไทยโพสต์, ประชาชาติธุรกิจ, thaiPBS, thereporter, workpointtoday, amarintv., mono29, mcot, thailandplus)</p> <p>- นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ อย. ได้รับแจ้งจาก สสจ.นราธิวาส ว่า พบผลิตภัณฑ์ยาชุดต้องสงสัย ฉลากระบุสรรพคุณไอ้รอดเกินจริง แอบอ้างใช้ตราสัญลักษณ์ขององค์การเภสัชกรรม ตรวจสอบพบว่ามีสารปนเปื้อนยาเสพติดและยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAIDs) ซึ่งจะมีการเก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ หากตรวจพบจะมีการดำเนินคดีตามกฎหมาย แนะนำหากมีอาการเจ็บป่วยให้ปรึกษาแพทย์-ซื้อยาจากร้านที่มีเภสัชกรประจำร้าน</p>	
<p>สถาบันมะเร็งฯ เปิดตัวเครื่องเอ็มอาร์ไอ ซิมูเลเตอร์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ มติชน</p> <p>-สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ เปิดตัวเครื่องจำลองการรักษาด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าขนาด 1.5 เทสลา (MRI Simulator) เครื่องแรกของกรมการแพทย์ เพื่อช่วยแยกความแตกต่างระหว่างเนื้อเยื่อชนิดต่างๆ ทำให้สามารถกำหนดรอยโรคได้อย่างชัดเจน เพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนการรักษาด้วยการฉายรังสี และการใส่แร่ เพื่อให้การรักษามีความแม่นยำ และช่วยลดปริมาณรังสีในอวัยวะข้างเคียงได้มากยิ่งขึ้น</p>	
<p>น้ำเหล็กไหล</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ บ้านเมือง</p> <p>- ภายหลังจากที่ทางครอบครัวรักษวงศ์ซึ่งมีนายริน รักษาวงศ์อายุ 43 ปีได้ปลูกเสกน้ำเหล็กไหลควนเคี่ยมรักษาผู้ป่วยจนโด่งดังมีผู้คนมาขอน้ำแต่ละวันหลายพันคน ซึ่งต่อมาทางสสจ.กระบี่ได้เข้ามาเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อนำไปตรวจสอบและจะทราบผลประมาณต้นเดือนธ.ค.นี้ ขณะที่การจัดให้รับน้ำพบว่ามีความแออัดอย่างมาก ผู้คนเบียดเสียดกัน ทางครอบครัวของนายรินจึงได้ประกาศหยุดการทำพิธีชั่วคราว 15 วัน เพื่อหาแนวทางจัดระบบใหม่</p> <p>-นางวิภาดา พินยาคง อายุ 46 ปี อยู่บ้านเลขที่ 27/4 ม.3 ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา เปิดเผยว่า พ่อสามีป่วยเป็นอัมพฤกษ์ตั้งแต่ปี 45 ล่าสุดเกิดภาวะไตวายชั้ต้องเข้ารักษาที่รพ. และเป็นผู้ป่วยติดเตียง หลังดื่มน้ำเหล็กไหลเมื่อวันที่ 3 พย. วันรุ่งขึ้นสามารถลุกขึ้นนั่งได้ มีกำลัง กินข้าวได้ และอาการดีขึ้นตามลำดับ จากนั้นสัปดาห์ต่อมาได้เดินทางไปเอาน้ำเหล็กไหลอีกแต่คนมากเกินไปไม่ได้รับน้ำ จะไปขอรับอีกเพื่อให้พ่อสามีดื่มให้ครบ 9 ขวด แม้ต้องไปรอกียอมเพื่อให้พ่อหายจากโรคที่เป็นอยู่ ซึ่งแพทย์ปัจจุบันหมอดททางรักษา และยังมีเพื่อนบ้าน มีอาการปากเปื่อยมานานหลายสิบปีกินน้ำเหล็กไหลแล้วหายด้วย</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สปสช.ประกาศหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายบริการผ่าตัดข้อเข่าเทียม-ดูแลแบบผู้ป่วยในบ้าน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, thebangkokinsight, thaigov, innnews)</p> <p>- สปสช.ได้ออกประกาศ 2 ฉบับ เพื่อให้การดูแลรักษาพยาบาลประชาชนอย่างครอบคลุมมากขึ้น โดยลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 พ.ย.65 ที่ผ่านมา ฉบับแรกเรื่อง การจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข กรณีบริการผ่าตัดข้อเข่าเทียม พ.ศ.2565 มีผลบังคับนับแต่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ฉบับที่ 2 เรื่อง การจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข กรณีการดูแลแบบผู้ป่วยในบ้าน พ.ศ.2565 มีผลบังคับย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 4 ก.ค.65</p>	-
<p>โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์hfocus</p> <p>-สปสช. ลงพื้นที่ดูการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก รพ.สต.บ้านคลอง 23 ฝั่งเหนือผ่านกลไก 3 หมอ พบปี 2565 คัดกรองมะเร็งปากมดลูกในกลุ่มเป้าหมายได้ตามเป้า หลังสื่อสารด้วยการให้ความรู้ ซึ่งหากเจอเร็วมีโอกาสรักษาหาย หญิงไทยทุกคนทุกสิทธิการรักษาพยาบาลสามารถคัดกรองได้ตามสิทธิประโยชน์สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค</p>	
<p>ลดค่าธรรมเนียม วิชา เพื่อการรักษาพยาบาล</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์ เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, thebangkokinsight, thejournalistclub, mcot, thaiPBS, pptvhd36, innnews)</p> <p>-กรม.มีมติเห็นชอบลดค่าธรรมเนียมวิชาการศึกษาพยาบาล ระยะเวลา 1 ปี ครั้งละไม่เกิน 90 วัน (Medical Treatment Visa) จากเดิม 6,000 บาท เหลือรายละเอียด 5,000 บาท ส่งเสริมนโยบายเมดิคัลฮับ โดยมีเงื่อนไขต้องมีหลักฐานการรักษา-การใช้จ่ายเงินสดในประเทศไม่ต่ำกว่า 8 แสนบาท มีการประกันภัย หากครบ 1 ปีต้องการอยู่ต่อ ต้องมีเอกสารจากแพทย์รับรอง</p>	
<p>บริจาคอวัยวะ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ topnews</p> <p>- โรงพยาบาลราชบุรี ร่วมแสดงความขอบคุณครอบครัว นายอชิระ กัญญา อายุ 24 ปี ชาวสมุทรสงคราม ซึ่งประสบอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ สวมตาย ได้ร่วมบริจาค ดวงตา และกระดูก เป็นต้นแบบที่สร้างแรงบันดาลใจแก่นักศึกษาแพทย์ที่มาฝึกงานที่โรงพยาบาล โดยกระดูกและเนื้อเยื่อจากผู้บริจาค 1 ราย นำไปใช้ในการช่วยเหลือผู้ป่วยได้ 17 - 20 ราย</p>	-
<p>ปัญหากลิ่นเหม็นลอยข้ามแดน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ประชาไท, ChiangmaiNews, News1Live, Sondhitalk)</p> <p>-ชาวบ้านตามแนวชายแดน อ.แม่สาย จ.เชียงราย ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหากลิ่นเหม็นที่รุนแรงโขยมาจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืน ในพื้นที่ 4 หมู่บ้าน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทำการตรวจสอบพบเป็นกลิ่นของสารไฮโดรเจนไซยาไนด์ (Hydrogen cyanide : HCN) อยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ จึงได้ประสานการแก้ไขปัญหา ดังนี้ 1.เตรียมตั้งศูนย์ EOC ช่วยเหลือผู้รับผลกระทบ 2.พัฒนาระบบแจ้งเตือนฝุ่นควันอัตโนมัติในระดับตำบล และจัดทำห้องปลอดฝุ่นในศูนย์เด็กเล็ก 3.กรมอนามัย จะนำเครื่องตรวจวัดขนาดใหญ่มาดำเนินการตรวจวัดอีกครั้ง ในวันที่ 17 - 18 พ.ย. 2565 ขอให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และงดเปิดหน้าต่างในช่วงเวลากลางคืน พร้อมทั้งแนวทางปฏิบัติในการดูแลตนเองหากมีอาการ อย่างไรก็ตามรายงานข่าวแจ้งว่า กลิ่นเหม็นนี้ได้พัดไปไกลถึงบ้านจ้อง ต.โป่งผา ที่ไกลจากชายแดนเมียนมาประมาณ 13 กม. และกลิ่นจะแรงมากในช่วงเวลา 3 ทุ่ม ประชาชนที่มีโรคประจำตัวหอบหืด เริ่มมีอาการแสบหน้าอก มีการเรียกร้องให้อพยพ และตรวจสอบการกระจายของกลิ่นและประกาศพื้นที่ภัยพิบัติ</p>	
<p>ปัญหาหมอกควันไฟป่า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์</p> <p>-นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผวจ.เชียงใหม่ เปิดเผยถึงกรณีที่มีสถิติออกมาว่าภาคเหนือ มีผู้ป่วยมะเร็งปอดมากที่สุดเมื่อเทียบกับภาคอื่น โดยคาดว่า น่าจะมาจากมลพิษทางอากาศ PM2.5 ในจังหวัดเชียงใหม่ นั้น เบื้องต้นขอตรวจสอบข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขอีกครั้ง ปีนี้จะนำบทเรียนการแก้ไขปัญหาจากปีที่ผ่านมา มาปรับปรุงขยายผล ขยายพื้นที่เป้าหมายในการป้องกันการเผา ซึ่งได้เริ่มดำเนินการแล้ว เร็วกว่าเดิม 1 เดือน ส่วนปัญหาไฟเผาที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านนั้น ได้มีการคุยกับกงสุลใหญ่ของเมียนมาและผู้นำแนวชายแดน เพื่อช่วยควบคุมการเผา หรือหากเกิดขึ้นแล้วก็ขอให้รีบดับอย่างเร็วที่สุด</p>	
<p>ข่าวปลอม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ</p> <p>-จากกรณีที่มีการโพสต์เตือนในสื่อเฟซบุ๊กว่า ค่าเตือนฉุกเฉินสวมแมสก์ 2 ชั้น เพราะเวลาเคลตาสายพันธุ์ใหม่มีความแตกต่างของการเสียชีวิต โดยตรวจไม่พบเชื้อ ทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ตรวจสอบและชี้แจงว่าเรื่องนี้เป็นข่าวเก่าเมื่อปี 2021</p> <p>-จากกรณีที่มีข้อมูลด้านสุขภาพระบุว่าสูตรน้ำปั่นพีชสด ที่ประกอบด้วยใบบัวบก ใบตำลึง ใบมะยม ใบมะกรูด ใบมะนาว ใบชะมวง ใบมันปู ใบโหระพา ใบกระเจี๊ยบแดง ใบเม่า ใบเตย ใบชา ผลมะระขี้เหล็ก และมะเขือเทศราชินีนั้น มีประโยชน์ช่วยรักษามะเร็งต่อมไทรอยด์ และมะเร็งต่อมลูกหมาก ทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่าพีชผักดังกล่าวอุดมไปด้วยวิตามิน แร่ธาตุ โยอาหาร และสารต้านอนุมูลอิสระหลายชนิด เช่น สารเบต้าแคโรทีน สารไลโคปีน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สารฟลาโวนอยด์ และสารต้านอนุมูลอิสระอื่นๆ ซึ่งมีส่วนช่วยในการชะลอความเสื่อมของเซลล์ และช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกัน แต่เป็นเพียงผลการศึกษาเบื้องต้น และยังไม่มียุทธศาสตร์งานวิจัยทางคลินิกที่ยืนยันแน่ชัดว่ารักษาเมเร็งต่อมน้ำเหลืองและมะเร็งต่อมลูกหมากในมนุษย์ได้</p>	
<p>ประชากรโลกแตะ 8 พันล้านคน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, sondhitalk nationtv.)</p> <p>- สหประชาชาติ หรือ ยูเอ็น เผยแพร่รายงานที่ประเมินว่า ประชากรโลกเพิ่มขึ้นเป็น 8 พันล้านคน ในวันที่ 15 พ.ย. และระบุว่า เป็นผลมาจากอายุขัยมนุษย์เพิ่มสูงขึ้นจากการพัฒนาด้านสาธารณสุข โภชนาการ สุขอนามัยส่วนบุคคล และการแพทย์ รวมถึงการเจริญพันธุ์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในบางประเทศ นอกจากนี้ยังระบุว่า ประชากรโลกเพิ่มขึ้นอีก 1 พันล้านคนภายใน 12 ปีที่ผ่านมา แต่อัตราการเติบโตจะลดลงอย่างต่อเนื่องเหลือไม่ถึง 1% ต่อปี ซึ่งจะทำให้มีประชากรโลกเพิ่มเป็น 9 พันล้านคน ในอีก 15 ปีข้างหน้าหรือปี 2580 จะถึงจุดสูงสุดที่ 1.04 หมื่นล้านคนภายในช่วงปี 2623-2632 และคงที่ต่อเนื่องจนถึงปี 2643 โดยอินเดียจะแซงหน้าจีนกลายเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกในปีหน้า</p>	-